

# เจาะประเด็นข่าว กบข.

ประเด็น : สมาชิกกบข.ส่อเคັงบำนานญใช้เงิน1ล้านล.

ที่มา : โพสต์ ทูเดย์

รัฐบาลหยุดตัดสินใจช่วยสมาชิก กบข.ให้รับบำนาญแบบเดิม เหตุใช้เงิน 1 ล้านล้าน

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รร.คคลัง ได้หยุดการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้เคยสัญญาว่าจะให้สมาชิกที่เข้ามาในช่วงแรกของการจัดตั้งกองทุน กบข.

มีโอกาสเลือกว่าจะรับเงินบำเหน็จบำนาญแบบเดิม หรือยังคงเลือกอยู่ในกองทุน กบข.ต่อไป

"รร.คคลัง เพิ่งรู้ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากๆ หากทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับสมาชิก กบข. ขณะที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนและดำเนินนโยบายประชานิยมต่อเนื่องจึงต้องจัดสรรการใช้เงินให้กับสิ่งที่จำเป็นมากกว่าดูแลสมาชิก กบข." แหล่งข่าวเปิดเผย

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ กบข. เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะไม่เจรจากับสมาชิก กบข. ที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ส่วนข้อเสนอที่สมาชิกเคยยื่นมาก่อนหน้านี้ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับ รร.คคลัง แล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะมีข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติม และแนวทางการแก้ไขต้องใช้งเงินจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในกรณีที่ให้สมาชิกเลือกรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิม รัฐบาลจะต้องใช้เงินในการดูแลถึง 1 ล้านล้านบาท ในตลอด 10-20 ปี ที่ต้องจ่ายให้กับข้าราชการผู้เกษียณอายุ

นายอารีพงศ์ กล่าววว่า แนวทางการแก้ไขมีหลายแนวทาง แต่ยั้งตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรร แต่ข้อเสนอให้ยุบกองทุน กบข. คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอนส่วนการปรับสูตรคำนวณบำนาญของสมาชิก กบข. ก็คงมีความเป็นไปได้ยาก

สำหรับข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ที่สมาชิก กบข. เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ ประกอบด้วย ให้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 63 เพื่อให้ได้รับบำนาญที่สูงขึ้น ให้สามารถลาออกได้ กรณีตายให้ได้รับประโยชน์เท่าเกษียณ และให้มีผลแก่ผู้เกษียณไปแล้ว

\*\*\*\*\*

ประเด็น : ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: คลังเมินยุบกบข.

ที่มา : ข่าวสด

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการว่า ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังหารือถึงการแก้ปัญหา กบข.มาโดยตลอด แต่ยั้งไม่ได้ข้อสรุป เพราะยั้งมีข้อมูลที่ต้องทำเพิ่ม จึงยั้งไม่สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายไปยั้ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ส่วนที่มีสมาชิก กบข.ขอให้ยุบกบข.ทั้งนั้น คงรับเรื่องนี้ไม่ได้ และคงไม่รับฟังข้อเสนอใดอีก เพราะที่ผ่านมากคุยกับสมาชิกกบข. ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรร.คคลังมาพอสมควรแล้ว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2556

ปีที่: 22

ฉบับที่: 8133

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 7.85

Ad Value: 8,635

PRValue (x3): 25,905

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: คลังเงินยุบกบข.

## ย่อยข่าว เศรษฐกิจ

### คลังเงินยุบกบข.

นายอริพงศ์ ภูษณัฐ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังหารือถึงการแก้ปัญหา กบข.มาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะยังมีข้อมูลที่ต้องทำเพิ่ม จึงยังไม่สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ส่วนที่มีสมาชิก กบข.ขอให้ยุบกบข.ทั้งนั้น คงรับเรื่องนี้ไม่ได้ และคงไม่รับฟังข้อเสนอใดอีก เพราะที่ผ่านมาคุยกับสมาชิก กบข. ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรว.คลังมาพอสมควรแล้ว

# สมาชิกกบข.ส่อเคว้ง บ้านาญใช้เงิน1 ล้านล.

โพสต์ทูเดย์ > รัฐบาลหยุดตัดสินใจช่วยสมาชิก กบข.ได้รับบ้านาญแบบเดิม เหตุใช้เงิน 1 ล้านลัน

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้หยุดการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ได้เคยสัญญาว่าจะให้สมาชิกที่เข้ามาในช่วงแรกของการจัดตั้งกองทุน กบข. มีโอกาสเลือกที่จะรับเงินบำเหน็จบำนาญแบบเดิม หรือยังคงเลือกอยู่ในกองทุน กบข.ต่อไป

“รมว.คลัง เพิ่งรู้ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากๆ หากทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับสมาชิก กบข. ขณะที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนและดำเนินนโยบายประชานิยมต่อเนื่อง จึงต้องจัดสรรการใช้เงินให้กับสิ่งที่จำเป็นมากกว่าดูแลสมาชิก กบข.” แหล่งข่าวเปิดเผย

นายอารีพงศ์ ภูษอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ กบข. เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะไม่เจรจากับสมาชิก กบข. ที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ส่วนข้อเสนอที่

สมาชิกเคยยื่นมาก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับ รมว.คลัง แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะมีข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติม และแนวทางการแก้ไขต้องใช้เงินจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในกรณีที่ให้สมาชิกเลือกรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิม รัฐบาลจะต้องใช้เงินในการดูแลถึง 1 ล้านล้านบาท ในตลอด 10-20 ปี ที่ต้องจ่ายให้กับข้าราชการผู้เกษียณอายุ

นายอารีพงศ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขมีหลายแนวทาง แต่ยังคงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ข้อเสนอให้ยุบกองทุน กบข. คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่นอน ส่วนการปรับสูตรคำนวณบำนาญของสมาชิก กบข. ก็คงมีความเป็นไปได้ยาก

สำหรับข้อเสนอทั้ง 4 ข้อ ที่สมาชิก กบข. เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ ประกอบด้วย ให้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 63 เพื่อให้ได้รับบำนาญที่สูงขึ้น ให้สามารถลาออกได้ กรณีตาย ให้ได้รับประโยชน์เท่าเกษียณ และให้มีผลแก่ผู้เกษียณไปแล้ว ■